

26. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มีคณะวิชาทั้งหมด 10 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาสังคม คณะพัฒนาเศรษฐกิจ คณะภาษาและการสื่อสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ สำนักฝึกอบรม สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา และโครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิในระดับต่าง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีดังนี้

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.3 ชั้น 8,360 บาท
2. ปริญญาโท หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.4 ชั้น 9,320 บาท
3. ปริญญาเอก หลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากปริญญาโท หรือหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากปริญญาตรี (4 ปี) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่าอันดับ ท.5 ชั้น 12,600 บาท

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
คณะบริหารธุรกิจ				
1	ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	-	บริหารธุรกิจ	หลักสูตรนานาชาติ
2	ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจ	หลักสูตรภาษาอังกฤษ
3	ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา- บัณฑิตทางบริหารธุรกิจ	-	บริหารธุรกิจ	หลักสูตรนานาชาติ (M.of Global Business Administration)
คณะพัฒนาสังคม				
1	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	พัฒนาสังคม	สังคมวิทยา, พัฒนาชุมชน, พัฒนาสังคม	
คณะพัฒนาเศรษฐกิจ				
1	ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	
คณะสถิติประยุกต์				
1	ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา- บัณฑิตทางสถิติประยุกต์	วิทยาการประกันภัย	สถิติ, วิทยาการประกันภัย	
2	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	ระบบสารสนเทศประยุกต์	ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศประยุกต์	
3	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์	
4	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)	การจัดการระบบสารสนเทศ	สถิติ, การจัดการระบบสารสนเทศ	เดิมชื่อสาขาวิชาระบบและการจัดการ- สารสนเทศ
5	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)	วิทยาการประกันภัย	สถิติ, วิทยาการประกันภัย	
6	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)	สถิติ	สถิติ, สถิติประยุกต์	เดิมชื่อปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา- บัณฑิตทางสถิติประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
7	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	วิทยาการคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์	หลักสูตรนานาชาติ
8	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สถิติ)	-	สถิติ	
คณะภาษาและการสื่อสาร				
1	ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ	-	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ	เดิมชื่อประกาศนียบัตรชั้นสูงทาง- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
2	ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร)	-	มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, ภาษาและการสื่อสาร	ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
คณะรัฐประศาสนศาสตร์				
1	ปริญญาการจัดการภาครัฐและ- ภาคเอกชนมหาบัณฑิต	-	การบริหาร, การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	
2	ปริญญาการจัดการภาครัฐและ- ภาคเอกชนมหาบัณฑิต	-	การบริหาร, การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน	หลักสูตรนานาชาติ
3	ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	การบริหารการพัฒนา	การบริหาร, การบริหารการพัฒนา	หลักสูตรนานาชาติ
4	ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	-	การบริหาร, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์	
สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ				
1	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	การพัฒนาระบบสารสนเทศ	ระบบสารสนเทศ, การพัฒนาระบบสารสนเทศ	
2	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบสารสนเทศ, บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	
สำนักฝึกอบรม				
1	ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางเทคโนโลยีการบริหาร	-	การบริหาร, เทคโนโลยีการบริหาร	เปลี่ยนชื่อเป็นปริญญาวิทยาศาสตรมหา- บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหาร

ลำดับที่	ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร	สาขาวิชา	คุณวุฒิทาง	หมายเหตุ
2	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	-	การบริหาร, เทคโนโลยีการบริหาร	เดิมชื่อปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหา- บัณฑิตทางเทคโนโลยีการบริหาร
สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษา				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการสิ่งแวดล้อม	สิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม	
โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาศักยภาพคน				
1	ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	การพัฒนาศักยภาพคนและองค์การ	การบริหาร, การพัฒนาศักยภาพคนและองค์การ	เดิมชื่อสาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพคน